

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV

Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa bà con cử tri!

Tôi tên là: Nguyễn Thị Kim Sinh.

Sinh ngày: 10/10/1979

Đơn vị công tác: Xí nghiệp May Hà Quảng - Tổng Công Ty May 10

Hôm nay tôi rất phấn khởi và vinh dự được gặp gỡ, tiếp xúc với quý vị đại biểu, bà con cử tri để được chia sẻ những tâm huyết và báo cáo với cử tri một số nội dung trong chương trình hành động của mình nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Trước hết tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Ủy ban Mặt trận TQ các cấp, cử tri nơi công tác và nơi cư trú đã tín nhiệm lựa chọn, hiệp thương giới thiệu tôi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và được phân bổ về ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 2. Xin chân thành cảm ơn Cấp ủy, HĐND, UBND, UBMT các cấp đã phối hợp tổ chức Hội nghị hôm nay để tôi và các ứng cử viên có điều kiện gặp gỡ tiếp xúc với quý vị cử tri trong các xã, phường, thị trấn. Đặc biệt là bà con cử tri đã dành thời gian quý báu về dự Hội nghị gặp gỡ tiếp xúc để động viên ủng hộ cho các ứng cử viên chúng tôi hôm nay.

Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa bà con cử tri!

Là một công nhân đang công tác tại Xí nghiệp May Hà Quảng, thời gian qua, cùng với cả nước, tỉnh ta và huyện nhà đang triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. XN May Hà Quảng là một đơn vị kinh doanh may mặc có lực lượng lao động lớn (1.233 lao động), đã giải quyết số lượng lao động có công ăn việc ổn định đời sống của con em trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Chương trình giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm được triển khai tích cực; ưu tiên các nguồn lực cho công tác giảm nghèo; đời sống người nghèo và hạ tầng các vùng khó khăn được cải thiện. Để có được kết quả như vậy có thể khẳng định vai trò quan trọng trong sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp và hơn tất cả đó là sự chung tay góp sức nỗ lực vượt khó vươn lên của toàn thể bà con nhân dân ở cộng đồng dân cư.

Tuy vậy, bên cạnh những thành tựu và kết quả đạt được vẫn còn nhiều khó khăn, đó là theo số liệu điều tra rà soát hộ nghèo chuẩn mới cuối năm 2020, tỉnh ta tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, sinh viên ra trường chưa có việc làm, đời sống của công nhân lao động còn nhiều khó khăn, các chế độ chính sách chưa được đãi ngộ (đặc biệt là đối với lao động nữ), vệ sinh an toàn thực phẩm chưa thực sự đảm bảo an toàn, công tác an sinh xã hội chưa đc chú trọng.

Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa bà con cử tri!

Là ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 -2026 tôi tự nhận thấy đây cũng là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn lao đối với bản thân tôi trước Đảng, trước nhân dân và quý vị cử tri. Tôi nhận thức rằng Quốc hội có vai trò rất quan trọng, là cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Do vậy, nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội tôi sẽ phát huy hết khả năng, năng lực của mình để làm tốt nhiệm vụ cụ thể như sau:

Với chức trách là Trưởng ca sản xuất, Xí nghiệp May Hà Quảng, tôi sẽ luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri. Lắng nghe, tiếp nhận và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. Qua công tác chuyên môn, qua các lần tiếp xúc cử tri để đề đạt ý kiến của cử tri với các cấp có thẩm quyền xử lý giải quyết theo quy định.

Là ứng cử viên nữ, cũng như với vai trò là Ban nữ công tôi rất quan tâm đến những vấn đề có liên quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em như: sức khỏe sinh sản, bạo lực gia đình, sự an toàn, chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em, đặc biệt là ở nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn..

Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của Quốc hội, HĐND tỉnh tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và HĐND.

Sau mỗi kỳ họp Quốc hội và HĐND tỉnh, có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các Nghị quyết của Quốc hội và HĐND tỉnh, vận động và cùng với nhân dân thực hiện các Nghị quyết đó.

Tôi xin hứa sẽ đưa hết năng lực và nhiệt tình của mình để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội mà cử tri đã tin nhiệm giao phó.

Xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, bà con cử tri đã lắng nghe theo dõi. Kính chúc quý vị đại biểu, bà con cử tri và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Xin trân trọng cảm ơn!